

【Miễn phí】 TUYỂN DỤNG KỸ SƯ BẢO DƯỠNG Ô TÔ LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

Công ty TNHH Toyota Nankai Hải Phòng là Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản trực thuộc Tập đoàn Toyota Corolla Nankai - được thành lập tại Osaka (thành phố lớn thứ 2 của Nhật) năm 1961. Hiện nay, tại Tập đoàn Toyota Corolla Nankai ở Osaka, có 50 kỹ sư bảo dưỡng người Việt Nam đang làm việc và Tập đoàn đã quyết định chào đón mới 30 kỹ sư người Việt Nam sau khi đào tạo tại Công ty TNHH Toyota Nankai Hải Phòng. Với vai trò là Đại lý ô tô Toyota giữa 2 nước Nhật Bản và Việt Nam, chúng tôi sẽ hỗ trợ các bạn kỹ sư Việt Nam trau dồi và trang bị các công nghệ kỹ thuật tiên tiến về bảo dưỡng ô tô mà không phải vay nợ khoản tiền lớn để xin visa lao động tại Nhật.

Cụ thể, sau khi đào tạo từ nửa năm đến 1 năm tại Công ty TNHH Toyota Nankai Hải Phòng, các bạn sẽ được làm việc 3 năm tại Tập đoàn Toyota Corolla Nankai ở Osaka. Trong 3 năm làm việc, mục tiêu hướng tới là nhận được Chứng chỉ Quốc gia về Bảo dưỡng ô tô bậc 2 của Nhật, trình độ năng lực tiếng Nhật là cấp độ 2 và nhận được Giấy phép lái xe của Nhật. Tập đoàn Toyota Corolla Nankai cam kết sẽ hỗ trợ các bạn để đạt được những mục tiêu trên. Đồng thời, Tập đoàn Toyota Corolla Nankai có chương trình giống với các trường đào tạo kỹ sư bảo dưỡng bên Nhật, ngay cả người Việt Nam cũng có thể nhận được chứng chỉ. Nếu các bạn nhận được các chứng chỉ này, các bạn có thể tiếp tục làm việc tại Nhật với tư cách là kỹ sư bảo dưỡng ô tô và thành công hơn nữa tại Nhật. Các chứng chỉ này giống với chứng chỉ mà du học sinh người Việt Nam tại Nhật phải tự chi trả 6.000.000 Yên (khoảng 1,2 tỷ VND) trong 5 năm học. Theo thông tin tuyển dụng dưới đây, trong thời gian làm việc tại Nhật, chúng tôi cam kết thanh toán lương cho các bạn dựa theo nguyên tắc “Bằng công bằng lương” của Nhật. Trong thời gian đào tạo, các bạn cũng không cần chi trả chi phí.

Chúng tôi đang tuyển quy mô lớn các bạn đã tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học chuyên ngành ô tô, cơ khí và có mong muốn tiếp thu những công nghệ tiên tiến về bảo dưỡng ô tô trong thời gian làm việc tại Nhật.

Chi tiết như sau:

I. Thông tin tuyển dụng:

Số lượng	30 người
Địa điểm làm việc	Trong thời gian đào tạo : Hải Phòng Nơi làm việc tại Nhật: Osaka (Tập đoàn Toyota Corolla Nankai)
Nội dung công việc	Sửa chữa, bảo dưỡng ô tô
Thời gian làm việc	3 năm (Có thể gia hạn nếu đạt yêu cầu)
Thu nhập	Lương tháng: Khoảng 180.000 Yên (các mức trợ cấp khác theo quy định Công ty)
Thưởng, tăng lương	1 năm / lần (theo quy định của Công ty)
Phúc lợi	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Được tuyển dụng hoàn toàn miễn phí sau khi phỏng vấn tại Việt Nam. ✓ Lương, thưởng và các chế độ bảo hiểm khác như nhân viên bên Nhật và theo quy định của pháp luật Nhật Bản. ✓ Cơ hội trở thành Nhân viên chính thức của Tập đoàn Toyota Corolla Nankai sau 3 năm và làm việc lâu dài tại Nhật. ✓ Được Công ty TNHH Toyota Nankai Hải Phòng đào tạo các kỹ năng cần thiết trước khi xuất cảnh như: Đào tạo tiếng Nhật, Đào tạo tay nghề bảo dưỡng, hỗ trợ luyện thi chứng chỉ bảo dưỡng ô tô Quốc gia bậc 3. Sau khi nhập cảnh, vẫn tiếp tục được Tập đoàn Toyota Corolla Nankai tạo điều kiện thi chứng chỉ bảo dưỡng ô tô Quốc gia bậc 3 và bậc 2. (Tập đoàn Toyota Corolla Nankai có chương trình giống với các trường đào tạo kỹ sư bảo dưỡng bên Nhật, kỹ sư Việt Nam có thể nhận được những chứng chỉ này). ✓ Được Công ty TNHH Toyota Nankai Hải Phòng và Tập đoàn Toyota Corolla Nankai lo mọi thủ tục xin tư cách lưu trú, Visa và các chi phí khác (đồng phục, tài liệu đào tạo, dịch thuật hồ sơ...). ✓ Được bảo lãnh vợ con (nhận phụ thuộc của chồng) sang Nhật Bản.
Tham khảo	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Website Công ty TNHH Toyota Nankai Hải Phòng (tại Việt Nam) https://nankaihp.toyota.com.vn/ ✓ Website Tập đoàn Toyota Corolla Nankai (tại Nhật Bản) https://nankai.corolla-dealer.jp/ ✓ Báo đài đưa tin về chương trình kỹ sư của Tập đoàn Toyota Corolla Nankai đã thực hiện https://baoquocte.vn/cong-ty-toyota-corolla-nankai-tie-p-nha-n-22-ky-su-vie-t-nam-91314.html

II. Yêu cầu ứng tuyển:

Giới tính	Nam
Độ tuổi	21-35 tuổi
Yêu cầu	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chính quy chuyên ngành ô tô, cơ khí tại Việt Nam. ✓ Chứng chỉ năng lực tiếng Nhật từ N5 trở lên. ✓ Không yêu cầu kinh nghiệm.

Hải Phòng, ngày 22/06/2021

Công ty TNHH Toyota Nankai Hải Phòng




TỔNG GIÁM ĐỐC
SHIGESAWA YOSHIMASA

Cách thức ứng tuyển:

Nộp CV tiếng Việt hoặc tiếng Nhật tới Email: tuyendung@toyota.nankai.com.vn

(Tiêu đề Email ghi rõ “Họ tên - Ứng tuyển kỹ sư ô tô tại Nhật”)

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Hành chính Nhân sự Công ty TNHH Toyota Nankai Hải Phòng

Địa chỉ: Km 88 Đường 5, xã, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng

Số điện thoại: 0225-8832020